

# วิธีรับมือกับพญามาร

จะใส่ยุทธภัณฑ์อย่างไร?

อาจารย์คมเอก กวินอัครฐิติ

<https://youtu.be/YcYIrxYKf-0?si=g144KISpFvq0kPAw>

สุดท้ายนี้จึงเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และใน  
อนุภาคอันทรงพลังของพระองค์

เอเฟซัส 6: 10-20(KJV)

<sup>10</sup>พี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าสุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลัง  
ขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิ์เดชอันมหัศจรรย์ของ  
พระองค์ <sup>11</sup>จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า

เพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้

<sup>12</sup>เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้  
กับเจ้าผู้ครอบครองอาณาจักร เจ้าผู้มีอำนาจ

เจ้าผู้ปกครอง ความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับบรรดา  
วิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศ

<sup>13</sup>เหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้  
เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้นและเมื่อเสร็จ

แล้วจะยืนมั่นได้ <sup>14</sup>เหตุฉะนั้นท่านจงยืนมั่น เอาความ  
จริงคาดเอว เอาความชอบธรรม เป็นทับทรวงเครื่อง

ป้องกันอก <sup>15</sup>และเอาข้าวประเสริฐแห่งสันติสุข

ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความปรองปรวมมาสวมเป็นรองเท้า

<sup>16</sup>และพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้ จงเอาความเชื่อเป็นโล่

ด้วยโล่นั้นท่านจะได้ดับลูกศรเพลิงของผู้ชั่วร้ายนั้นเสีย  
<sup>17</sup>จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะและจง  
ถือพระแสงของพระวิญญาณ คือพระวจนะของพระเจ้า  
จงอธิษฐานโดยพระวิญญาณทุกเวลา<sup>18</sup>จงอธิษฐาน  
วิงวอนทุกอย่างและจงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา  
ทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐาน  
เพื่อวิสุทธิชนทุกคน<sup>19</sup>และอธิษฐานเพื่อข้าพเจ้าด้วย  
เพื่อจะทรงประทานให้ข้าพเจ้ามีคำพูดและเกิดใจกล้า  
ประกาศถึงข้อลึกลับแห่งข่าวประเสริฐได้  
<sup>20</sup>เพราะข่าวประเสริฐนี้เองทำให้ข้าพเจ้าเป็นทูตผู้ต้อง  
ติดโซ่อยู่ เพื่อข้าพเจ้าจะเล่าข่าวประเสริฐด้วยใจกล้า  
ตามที่ข้าพเจ้าควรจะทำ

พระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงเรื่องของการต่อสู้ คือชีวิต  
คริสเตียนหลายคนยืนหยัดอยู่ได้เหมือนพระคัมภีร์บอก  
แต่ในวันที่มี การโจมตี มีการต่อสู้ พระคัมภีร์บอกว่า  
ถ้าเราไม่รับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดไว้ เราอาจจะ ไม่สามารถ

ยืนอยู่ได้ ในวันที่ชั่วร้ายนั้น พระคัมภีร์บอกไว้ว่า เมื่อทำ  
ทุกอย่าง แล้วจะยังหยัดยืนอยู่ได้ หมายความว่า เมื่อสวม  
ยุทธภัณฑ์ทั้งชุด เรายังจะหยัดยืนอยู่ได้ ในวันที่มีปัญหา

คริสเตียนเป็นต้นไม้ วันที่ไม่มีลมพายุ ก็มั่นคงอยู่  
แต่ในวันที่เราโดนปัญหาอะไรเข้ามาในคริสตจักร เวลาที่เรา  
อยู่ในโบสถ์ ในช่วงที่เรารักผูกพันกันมันก็โอเค แต่ในวัน  
ที่มีภารกิจมตี ความเข้าใจผิด พุดจาไม่เข้าหู หรือว่าทำ  
บางสิ่งบางอย่าง ที่ทำให้เราขัดใจ หรือมีคนมาพุด ทำให้เรา  
รู้สึกท้อใจ เราจะสามารถที่จะไม่ล้มลงได้ก็ต่อเมื่อ เรา  
รับยุทธภัณฑ์ทั้งชุด ของพระเจ้าไว้

แต่ในความเป็นจริง เรื่องนี้คนสอนกันเยอะมาก  
เยอะจริงๆเรื่องยุทธภัณฑ์ แต่มุมมองที่ผมเป็นคริสเตียนมา  
ผมไม่ค่อยเข้าใจ สรุปว่าผมใส่อยู่หรือว่ายังไม่ได้ใส่

มาดูยุทธภัณฑ์มีอะไรบ้าง เอาความจริงคาดเอว  
เอาความชอบธรรมเป็นเกราะป้องกันอก เอาความพรั่งพร้อม  
ในการประกาศข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขมาเป็นรองเท้า

ทั้งหมดนี้ เอาความเชื่อเป็นโล่ แล้วเอาโล่นี้ดับศรเพลิง  
พยายามเอาความรอดเป็นหมวกเหล็ก ถือพระแสง  
พระวิญญูญาณ อธิฐานทุกเวลา ผมอยากถาม ใครคิดว่า  
ตอนนี้ สวมยุทธภัณฑ์ครบชุดบ้าง

**อ.คมเอก:** ถามดีกว่า น้องอันครับ

**น้องอัน:** หนูหรอคะ

**อ.คมเอก:** น้องอันคิดว่าตอนนี้ น้องอัน สวมยุทธภัณฑ์  
ชุดไหนอยู่บ้างครับ

**น้องอัน:** ตอนนี้ยังไม่รู้สึกของตัวเองสวม

**อ.คมเอก:** รู้สึกยังไม่ได้สวม อืมครับเป็นเรื่องประหลาด ครับ

ถ้าสมมุติวันนี้เราเดินออกไปข้างนอก แล้วเราไม่รู้ว่าเรา  
สวมเสื้อหรือสวมกางเกง สมมุติวันนี้ผมถามทุกคนว่าตอนนี้  
คุณบอม คุณบอมสวมกางเกงอยู่รีเปลาอย่างนี้ ชัดเจนเลย  
ว่ารู้ว่าสวมอยู่ถูกไหม แต่แปลกไหมว่าทำไมตอนนี้เราไม่รู้ว่า  
เราสวมยุทธภัณฑ์อยู่รีเปลา ก่อนอื่นเมืองเอเฟซัส เป็นเมือง

คนรวย เอเฟซัสเป็นเหมือนเมืองหลักของจังหวัดของโรมัน  
ในแถบเอเชียเลย

ปัจจุบัน คืออยู่ในเมือง ในประเทศตุรกี ใครไปเที่ยวตุรกี  
ก็จะมีโอกาสไปเยี่ยมชมเมือง เอเฟซัส เป็นเมืองใหญ่เลย  
แล้วก็ยังเป็นเมืองที่รวยมาก พระคัมภีร์ตอนนี้ อาจารย์เปาโล  
เขียนถึงชาว เอเฟซัส ซึ่งเป็นเมืองหลวงในเขต หนึ่งใน  
คนที่ เป็นของโรมัน แล้วตอนนี้อาจารย์เปาโล น่าจะเขียน  
อยู่ในคุกชื่อ mamertine (มาเมอตาม) ที่อยู่ใกล้ๆ กรุงโรม  
อยู่ใกล้ roman forum (โรมันฟอรัม) ชุดที่ใส่ก็คือ เป็นชุด  
ของทหารโรมันที่สามารถทำให้เกิดอาณาจักรโรมันไปทั่วโลก

ถ้าใครไปศึกษาประวัติศาสตร์จริงๆจะรู้ว่าจริงๆทหาร  
โรมันตัวเล็กนิดเดียว ไม่ใช่เป็นคนตัวใหญ่ แล้วก็แปลกมาก  
ว่าทหารตัวเล็กๆแค่นี้จะสามารถที่จะยึด เมืองทุกเมืองรอบๆ  
จนเป็นอาณาจักรที่ใหญ่โตมากๆเลยจนสมัยที่พระเยซูมาเกิด  
เขาเรียกยุคของโรม หรือว่าเป็นยุคสันติสุขแห่งโรมนั่นเอง

ชัยชนะนั้นเกิดจากยุทธภัณฑ์ที่เขาใส่ตนเอง หมายความว่าอุปกรณ์ที่เขาใส่ในการรบ มีประสิทธิภาพมาก แล้วก็ช่วยเขาอย่างมาก ในการทำให้ เขาสามารถมีชัยชนะในเรื่องของการรบได้ สิ่งหนึ่งก็คือว่าทหารหนึ่งกองพันของเขา ของคนโรม จะมีการฝึกเป็นระบบระเบียบมาก

อย่างผีที่เจอแล้วบอกว่าเขาช็อกหรือลี้เจียน เท่ากับ หกพันตัว หนึ่งลี้เจียน มีสิบโคฮอด หนึ่งโคฮอด

มีสี่ ร้อยแปดสิบ แล้วมีหกเซนจูเลียน มีนายร้อยเหมือนที่ พระคัมภีร์พูด การฝึกทหารโรมันจะมีการฝึกหลายอย่าง มีฝึกวิ่งตัดต้นไม้ ฝ่าฟันอุปสรรคในหนึ่งเดือน ทหารโรมัน ต้องเดินทางเป็นระยะทางอย่างน้อย 29 กิโลเมตร โดยแบกอุปกรณ์หนักถึง 27 กิโลกรัม ต้องเดินด้วย ความเร็ว 7.24 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ต้องทำ 5 ชั่วโมงต่อวัน ตั้งค่าย ถอนค่าย ทำอย่างนี้ทุกเดือน เดือนละ 3 ครั้ง พุดง่ายๆ นอกจากเรื่องของการสวมยุทธภัณฑ์

อาจารย์เปาโล ยังให้เห็นภาพของการฝึกหนักของการเป็นทหารด้วย ในพระคัมภีร์ตอนนี้ คำว่าสวมใส่ คำภาษาเดิม คำว่า เอนติโอ หรือคำว่าจมลงใน สวมจนเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อให้ตั้งตัวสู้ได้อยู่ได้ ในยุทธโยบายของพยามาร คราวนี้มาดู จริงๆยุทธภัณฑ์ ถ้าใครไม่เคยดูหนังโรมันเลย ก็จะไม่เข้าใจว่าจริงๆยุทธภัณฑ์นี้

มีเรื่องของลำดับการใส่ และมีลำดับการใช้ด้วย เดียวผมจะลงรูปให้ดูรูปหนึ่งก่อน รูปนี้เป็นรูปแรก คือเรื่องของเข็มขัด



คนส่วนมาก ที่ตีความพระคัมภีร์แต่ผมเชื่อว่าบางการตีความอาจจะไม่ถูกมากนัก เช่นบอกว่า เข็มขัดคือความจริงที่รัดให้เสื้อผ้าไม่รุ่มร่าม เพื่อที่จะไปได้เร็วขึ้น



ผมเชื่อว่าจริงๆไม่น่าเป็นอย่างนั้น ปกติเข็มขัดของทหารโรมันเขาไม่ได้ใช้สำหรับทำให้เสื้อผ้าแน่น เข็มขัดของโรมันมีสองวัตถุประสงค์แค่นั้นเอง วัตถุประสงค์แรก คือใส่ยศของทหารโรมัน ข้างหน้าที่เห็นเป็นจุดๆ ตรงข้างหน้ามีห้าแถบ เป็นการที่บอกกว่าทหารคนนี้มียศอะไร ถ้ายศเขาสูง ตรงนี้ก็จะมีแถบ ที่ไม่เหมือนชาวบ้าน

แต่จริงๆเรื่องหลักของเข็มขัด ใช้เพื่อประโยชน์หลักๆ อันเดียวเลย ก็คือเรื่องของการ ห้อยดาบ ในภาษาเดิมคำว่า เข็มขัดแห่งความจริง ในภาษา เดิมใช้คำว่า อเลเทียร์ แปลว่า ความจริงในพระคัมภีร์ตอนนี้ คำว่า อเลเทียร์ จากมาจากแม่น้ำสายหนึ่งในตำนานของคนกรีกชื่อ เลเทียร์ เลเทียร์เป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านนรกที่ชื่อว่า ฮาเดธ ก่อนที่จะเข้าไป คนก็จะออกมาจากนรก หรืออะไรอย่างนี้ เขาก็จะดื่มน้ำที่แม่น้ำ เลเทียร์ เพื่อจะลืมความทรงจำทั้งหมดพอเติมเอ (A) ข้างหน้าเขาเรียกว่า อเลเทียร์ หมายความว่า ความจริง คือ การไม่ลืมบางอย่างพูดง่ายๆคือ ยังไงความจริง ก็คือการ

ไม่ลืมบางอย่าง แปลว่าแม่น้ำแห่งการลืมความจำ อเลเทียร์ คือการไม่ลืมความจริงบางอย่าง คือ ถ้าเราตีความเรื่องของยุคภักดิ์ที่ไม่ชัด เราจะไม่รู้ที่เราสวม หรือไม่สวมอยู่ คำว่าอเลเทียร์ คือการดำเนินชีวิตตามความจริง ที่เรารับรู้

ไม่แกล้งลืมความจริงไปในชีวิตบางเรื่องคนที่ดำเนินชีวิตในความจริง ที่เรามีความเข้าใจในบางอย่างแล้วก็ไม่ละเลย หรือแกล้งลืมความจริงไป จะเป็นคนที่สวมเข็มขัดอยู่ คำว่าความจริงคือยังไง เช่นเรารู้ความจริงว่าเราต้องรักกัน อย่ารักด้วยแค่คำพูด อย่ารักพี่น้องของท่านด้วยแค่คำพูด แต่ให้รักกันด้วยการกระทำ สมมุติมีพี่น้องท่านหนึ่ง มีความลำบากมาก ไม่มีสตางค์จะใช้แล้ว เลเทียร์ก็คือความจริง ที่เรารู้แล้วว่า ถ้าท่านช่วยได้ท่านก็ควรจะช่วย

พี่น้องของท่าน ไม่ได้รักกันแค่ปาก ไม่ได้รักแค่คำพูด ความจริงนี้เป็นความจริงที่พอท่านรู้ เราจะไม่แกล้งลืม ที่จะดำเนินชีวิตตามความจริง เราช่วยเขาได้เท่าที่เราช่วยได้ อันนี้คือ การดำเนินชีวิตตามความจริง หรือว่าท่านมี

บางอย่างที่ท่านรู้แต่ท่านแก้งลั้ม ท่านกำลังไม่ได้ห้อย  
เข็มขัดของความจริง เอาไว้ที่เอวของท่าน คนที่ดำเนินชีวิต  
โดยแก้งลั้มบางอย่าง ที่เป็นความจริงในชีวิต ก็จะใช้  
พระวณะพระเจ้า ได้แบบเคอะเขิน หรือว่าใช้แบบ ไม่ค่อย  
คล่อง เพราะว่าความจริงรู้้อยู่แต่เราละเลยบางอย่าง ก็เลย  
พูดความจริงบางอย่างออกมาไม่ได้

เช่นพระคัมภีร์บอกห้ามล่วงประเวณีหรือห้ามดูหนังไม่ดี  
แล้วเราก็ละเลย เราแก้งลั้ม แก้งไม่รู้เรื่อง หรือลั้มแม่น้ำ  
นี้ไปเลย ไม่สนใจ แล้วก็ไปทำสิ่งนั้น พระวณะพระเจ้า  
ในเรื่องนี้ เราก็ไม่สามารถพูดได้ ด้วยเต็มปาก เพราะว่าเรา  
ไม่ห้อยเข็มขัดแห่งความจริง เพราะนั้นความจริง คือเข็มขัด  
ที่ช่วยทำให้ใช้ดาบได้ง่ายขึ้น ถ้าเราอยากรู้ ว่าเราเป็นคน  
ที่สวมความจริงรีเปล่า ก็ต้องถามว่าตอนนี้ มีความจริง  
บางอย่างที่ท่านแก้งลั้มรีเปล่า ถ้ามีความจริงบางอย่าง  
ที่ท่านแก้งลั้มก็คือท่านไม่ได้สวมเข็มขัดแห่งความจริง  
อันนี้ก็คือบอกได้ชัดแล้วว่าตอนนี้ใช่ หรือไม่ใช่

ถ้ามีบางเรื่องเป็นความจริงที่ท่านรู้และแก้งลั้มแก้ง  
เหมือนจำไม่ได้ แก้งไม่ทำ ท่านกำลังไม่ได้ใส่ เข็มขัดแห่ง  
ความจริง

อันที่สองทับทรวง ป้องกันอก หน้าตาเนี่ยจะเป็น  
เหล็กสีนๆ ไม่ได้เป็นทับทรวงหนัง



คือเป็นการปกป้อง ในชุดภัณฑ์แบบพาสซีฟ เวลาต่อสู้  
ปกติเขาจะใช้โล่ชนก่อน ถ้าดาบศัตรูพุ่งมา ไถลออก  
มาจากโล่ได้ปั๊บ ก็จะมาโดนเสื้อ ที่เป็นทับทรวงหรือ  
เป็นชุดเกราะนั่นเอง แล้วมันก็จะไถลไป

ชื่อภาษาเต็มเรียก Lorica Segmentata ลอริกาเซกเมน  
ทาตาร์ พระคัมภีร์บอกว่าเป็นเหมือน ความชอบธรรม  
ในภาษาเต็ม ให้ความหมายเรื่องของการสำนึกผิดชอบ  
หรือว่าใช้คำว่า อินโนเซนต์นั่นเอง

ถ้าเราเป็นคนอินโนเซนต์ ก็คือว่ามีจิตสำนึกผิดชอบที่ดี  
พระคัมภีร์บอกให้เรา กำลัง สวมทับทรวงป้องกันอก หรือว่า  
ใจเราไว้ นั่นเอง พุดง่ายๆ เราจะสวมหรือไม่สวม ดูง่ายๆ  
เลยว่าวันนี้เรา รักษาจิต สำนึกเราไว้เปล่า เช่นเราทำบาป  
บางเรื่องแล้วเราไม่รีบกลับใจ เราก็ไม่รักษาจิตสำนึก เราให้  
มันอ่อนนุ่ม เช่นเราทำบาปบางเรื่อง แล้วเราก็ไม่ไปขอโทษ  
เราไม่ทำสิ่งที่ถูก เราเลือก ที่จะทำอะไรที่มันอยู่ในภาวะ  
ที่เขาเรียกว่า ต้องคิดว่าจะทำหรือไม่ทำดี อันนั้นจิตสำนึก  
ท่านไม่มีความ ชัดเจนว่า ควรทำหรือไม่ควรทำ นั่นก็คือ  
ความบาป

พระคัมภีร์ บอกว่าทำสิ่งที่ท่านไม่มั่นใจก็คือ ความบาป  
หมายความว่า การที่เราไม่รักษา จิตสำนึกของเราให้ถูกต้อง

ทำตามใจตัวเอง ทำบาปบางเรื่องโดยการที่ไม่รักษา  
จิตสำนึก เป็นการทำที่เราไม่สวมทับทรวงป้องกันอกเข้าใจ

เวลาเรามีความจิตสำนึกที่ดี เวลาเมื่อไรมาชน  
มาแทงมันก็ไม่โดนเรา เพราะว่าเราเป็นคนที่มีจิตสำนึกที่  
อินโนเซนต์ เราไม่ควรที่จะปล่อยให้มันแข็งกระด้าง

รองเท้าในพระคัมภีร์พูดคำว่า Sandle of Readiness  
from Gospel of Peace



คนเขาชอบตีความว่า คือการไป ประกาศข่าวประเสริฐ  
การสวมรองเท้าจริงๆ เวลาเขา สู้รบกัน คนโรมันเขาจะใส่  
รองเท้าที่มีปุ่มข้างล่าง เพราะเวลาชนเขาจะเอาได้ บังหน้า  
ก่อน แล้วพอเจอศัตรูปุ๊บ เขาจะเอาด้นกองทัพตรงข้าม

ที่มาชนกัน แล้วถ้าเขาไม่มีปุ่มที่อยู่บริเวณข้างล่างรองเท้า เขาจะล้มพอล้ม พลาดก็จะโดนเสียบได้ คืออันตรายมาก หมายความว่า คนโรมันต้องใส่รองเท้าที่มี สตั๊ดข้างล่าง รองเท้าฟุตบอลนี่นะ ใส่ข้างล่างเพื่อจะยืนหยุดไว้ แล้วไม่ล้มลง

คำว่า Readiness From Gospel of Peace มีการตีความหลายอย่าง แต่ผมเชื่อว่า ความพร้อม มันเกิดจาก ข้าวประเสริฐแห่งสันติสุข คำว่า ชาโลม แปลว่าการคืนดี ระหว่างสองอาณาจักร เช่นจีนกับสหรัฐคืนดีกัน เขาเรียกว่า ชาโลม หมายความว่าไงครับ การคืนดีกันของเรากับพระเจ้า ทำให้เกิดความสัมพันธ์

การคืนดีคือการมีความสัมพันธ์ การมีความสัมพันธ์ ทำให้เกิดสันติสุข ที่เกิดจากความสัมพันธ์จากข้าวประเสริฐ ผมเชื่ออันนี้ผมตีความเอง แต่ก็ไม่น่าผิดจากพระคัมภีร์เท่าไร ก็คือว่าความสัมพันธ์ ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้า



ที่ทำให้เกิด สันติสุขที่มาจากพระเจ้า ที่เกิดจาก  
ความสัมพันธ์ที่มาจากข่าวประเสริฐ นั่นแหละ  
ก็คือสิ่งที่ทำให้ท่านยืนมั่นได้ ในเวลาที่มีแรงกระแทก  
ของของศัตรูมากระแทกชีวิตของท่าน

มีความสัมพันธ์ กับพระเจ้าที่ลึกซึ้ง อีกอันหนึ่งก็คือหมวก  
คำว่าหมวกในพระคัมภีร์ใช้คำว่า เทค คือรับมาเลย  
ก็คือความรอด ท่านไม่ทิ้งความรอด ยังไงหัวศีรษะ  
ท่านก็ปลอดภัย ไม่ทิ้งไม่ปฏิเสธความรอด รับความ  
รอดจากพระเจ้า เป็นเรื่องการรับการไถ่จากพระเจ้า  
นี่คือหมวก

อุปกรณ์สี่อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ เป็นการป้องกัน  
เชิงพาสซีฟ หรือว่าเป็นการป้องกันในเชิงที่ว่า หลังจากมีการ  
โจมตีแล้วสามารถที่จะ ป้องกันตัวเองได้ถึงแม้ว่าพลาด  
ไปแล้ว อันแรกคือเข็มขัด คือไม่แกลังลืมความจริงบางอย่าง  
ถ้าท่านทำตามความจริงทุกอย่าง ที่ท่านเข้าใจ ท่านไม่ลืม  
ความจริงท่านจะใช้ ได้คล่อง ชุดเกาะรักษาจิตสำนึกให้

บริสุทธิ ร่องเท้ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ใกล้ชิด  
หมวกก็คือรับความรอดมา คือเป็นการตีความของผมไม่ได้  
บอกว่ายี่สิบปีผิด ต่อมาส่วนที่คนอาจจะตกใจว่าทำไมได้  
ไปอยู่ในส่วน ของการต่อสู้ ถ้าใครไปดูหนังโรมันจริงๆ จะรู้ว่า  
โล่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อสู้ เป็นสิ่งแรกพระคัมภีร์เลย  
ใช้คำว่า above all คือว่าทุกอย่างเริ่ม โดยปกติเวลาทหาร  
โรมันสู้กันเขาจะเอาโล่ชนก่อน โล่จะกระแทกก่อนโล่ เป็นทั้ง  
อาวุธและเป็นการป้องกันด้วย



หมายความว่าก่อนอื่นที่เขา จะใช้ดาบ เขาจะใช้โล่กระแทก ก่อน พอศัตรูพลาดพลั้ง ค่อยเอาดาบแทง แปลว่าสิ่งแรก ที่ใช้ในการยุทธภักดิ์ มีลำดับการใช้ สิ่งแรกที่ใช้ก็คือโล่ โล่ในโรมันเป็นโล่สีแดง จริงๆมันจะสูงถึงหัวเลย พุดง่ายๆ คือมันบังทุกส่วนของคนเลย เพราะฉะนั้น โล่จึงมีน้ำหนัก ประมาณ เจ็ดถึงเก้ากิโลกรัม แล้วก็โล่เวลาการโจมตีก่อน ที่จะเข้าไปถึงเมืองของของศัตรู ป้อมปราการของศัตรูทหาร จะใช้โล่ในการป้องกันขณะที่จะยิงมาจากบนหลังคา

เพราะฉะนั้นสิ่งแรกในชีวิตคริสเตียนที่ต้องใช้ในการต่อสู้ ปัญหา อะไรก็ตามในชีวิตของท่าน โรคภัยไข้เจ็บ ปัญหา การเงิน ท่านต้องใช้ความเชื่อ ความเชื่อเป็นสิ่งแรกที่ต้องใช้ ใช้ความเชื่อกระแทกไป ใช้ความเชื่อประกาศออกจากปาก ออกมาเชื่อในใจ รับด้วยปาก พระเจ้าถึงนับว่าเป็นความเชื่อ รับด้วยปากเป็นความใช้ความเชื่อกระแทกไป แต่ท่านจะใช้โล่ ไม่ได้เลย ถ้าท่านไม่มีการสะสมความเชื่อเอาไว้ โดยการ ฟังพระวจนะพระเจ้า หรือการได้ยิน

คือพระกীরบอกให้เราใช้โล่ก่อน และสิ่งที่เจ๋งกว่านั้น  
ที่ทำให้คนโรมันชนะไม่ใช่เป็นแค่โล่นะ เป็นวิธีการใช้โล่ด้วย  
รูปที่ผมลงไปเนี่ยเขาเรียกว่า กลยุทธ์การใช้โล่ที่เขาเรียกว่า  
หลังเต้านั่นเอง



โล่จะถูกใช้ไปเป็นกองพลแบบนี้ เดินไปเป็นกองทัพ  
ยิงธนูมายังไงก็ไม่โดนคน เพราะโดนแต่โล่อย่างเดียว  
พุดง่ายๆ คือการใช้โล่ ความเชื่อต้องอยู่ในคริสตจักร  
เราไม่สามารถแยกตัวไป ว่าเราฉันรู้เยอะ ฉันเก่งฉกาจ  
มาดแมน แล้วไปอยู่ตัวคนเดียว แล้วก็บอกจะใช้ความเชื่อ

สู้สิ่งนั้น สิ่งนี้ได้ ท่านเข้าใจพระคัมภีร์ผิด พระคัมภีร์สอนให้เราใช้ความเชื่อด้วยกัน คนหนึ่งเอาบังข้างหน้า คนหนึ่งบังข้างบน คนหนึ่งบังข้างๆ เวลาธนูยิงมาปั๊บ คนเหล่านี้ก็จะ นั่งลงที่พื้น แล้วก็เอาโล่มากันแบบรูปที่ผมส่งให้คุณ นี่คือวิธีการใช้โล่

พูดง่ายๆ โล่ความเชื่อต้อง ใช้ในคริสตจักร ในการบุกเข้าไปต้องอยู่ในกลุ่มแคร์ เราต้องอยู่ในกลุ่มของพระเจ้า อีกอันสุดท้ายที่เป็นเรื่องของดาบ



ชื่อมันเพ่่มากเลย ดาบ ชื่อเรียกว่า Gladius Hispaniensis เป็นดาบสองคม สุภาพีตของคณคณโรมันบอกว่ดาบ เป็นเหมือนอว้ยวะ ที่ย่นยาวไปมากกว่ามื่อที่ธรรมชาติให้มา พุดง่่ายๆ คณโรมัน ใ้ดาบคล่องมาก อาจจะใช้ดาบตัดชนนกได้ ตัดนุ่น นี้นั้น ใ้ดาบคล่อง

เหมือนพวกที่เป็น เซฟจิ้น ใ้บังตอส์บ คือใ้คล่องมาก หมายความว่า พระคัมภีร์ คาคหวังให้เราใ้พระวจนะพระเจ้า อย่างคล่องแคล่ว แต่ในลำดับการใ้ ปกติคณโรมันเวลาสู้ เขาจะใช้ดูรูปนี้ละ



เขาจะใช้โล่กระแทกอาวุธของศัตรูไปก่อน คือเวลาเข้าไป  
ในป้อมก็จะเป็นเทศฐุได้เข้าไป แต่พอไปประจันหน้ากับศัตรู  
จะเอาโล่กระแทกอาวุธปู้บ พอเปิดช่องปู้บ ค่อยเอาดาบ  
เสียบหมายควาว่าความเชื่อต้องใช้คู่กับพจนะพระเจ้า  
เมื่อใช้ความเชื่อต่อสู้ ถ้าท่านมีความเชื่อมากพอ ท่านต้อง  
มีพระวจนะพระเจ้าที่เฉียบคมด้วย ในการต่อสู้กับพญามาร  
หมายควาว่า การสวมยุทธภัณฑ์ชัดเจนเลยว่ มีการสวม  
หรือไม่สวม ก็คือทำ หรือไม่ทำ นั่นเอง ไม่ได้เป็นมมุว่า วันนั้  
เราไม่รู้ชะด้วยซ้ำ ว่าวันนั้เรามั่นใจว่เราใส่กางเกง หรือไม่ใส่  
กางเกง ชัดเจนเลย

ผมไล่ให้จบนะ ก็คือมีอะไรบ้าง มีเข็มขัดคือไม่ลืมควา  
จริง ไม่แกล้งลืมควาจริง ทับทรวงคือจิตสำนึก รักษาให้  
บริสุทธิ์ รองเท้ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ใกล้ชิด หมวก  
คือไม่ทิ้งควารอดของพระเยซู แล้วนอกจากนั้น คือมี  
ความเชื่อ จากการฟังพระวจนะ แล้วก็มีพระคัมภีร์ใช้  
อย่างคล่องแคลว

จบแล้ว เกี่ยวกับเรื่องของ ยุทธโยบายของพญามาร  
แล้วก็เรื่องของการใช้ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าครั้น